

นายวิจิตร ศรีธำณ แม้จะมีแนวทางในการทำงานต่างๆ ออกมาหลายประการ แต่ในส่วนของการดูแล และพัฒนาสภาพของมหาวิทยาลัยนั้น ยังไม่มีการประกาศนโยบายอย่างชัดเจน

จากการประชุมวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 17-18 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่วิทยาลัย

# ‘วิจิตร ศรีธำณ’ โชว์วิสัยทัศน์ 5 แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย

## รายงานพิเศษ

นวัตกรรมการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยนายวิจิตร ในฐานะประธานเปิดงานกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมของรัฐเพื่อให้มหาวิทยาลัยพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยในกำกับอย่างมีคุณภาพ”

นายวิจิตร กล่าวว่า ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในกำกับอีก 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 แห่ง แต่อยากเห็นมหาวิทยาลัยของรัฐอีก 20 แห่ง ออกนอกระบบราชการโดยเร็ว

นายวิจิตรกล่าวด้วยว่า ในประเด็นการส่งเสริมของรัฐเพื่อให้มหาวิทยาลัยพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยในกำกับอย่างมีคุณภาพครั้งนี้ 1.การส่งเสริมด้านกฎหมาย ประชาชนไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งได้บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะมาตรา 36 บัญญัติไว้แล้วอย่างชัดเจนและเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของอุดมศึกษาไทยที่ได้กำหนดไว้ชัดเจนถึงสภาพของอุดมศึกษาของรัฐให้เป็นนิติบุคคล โดยเป็นส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยในกำกับของ

นายวิจิตรกล่าวต่อว่ารัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา 6 ข้อ ภายใต้กรอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ หนึ่งในนั้นคือการกระจะจางอำนาจให้สถานศึกษา ซึ่งนโยบายการกระจายอำนาจนี้ใช้ได้กับทุกระดับ รวมถึงระดับอุดมศึกษา โดยการผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

รมา.ศึกษาฯ ยืนยันว่า เรื่องนี้ถือเป็นนโยบายที่สำคัญ และเนื่องจากรัฐบาลชุดนี้เหลือเวลาไม่ถึงปี แล้วเพื่อไม่ให้ร่างกฎหมายตก



สำคัญครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของชาวอุดมศึกษาเนื่องจากมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นสมาชิก สนข.ถึง 14 คน ซึ่งจะได้ออกเสียงเข้าสภาฯ ซึ่งจะทำให้สภาฯ มีมติเห็นชอบ

4.ด้านงบประมาณ จะเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของกรมเพื่อเป็นหลักการประกอบการขอระบบของมหาวิทยาลัย อาทิ ขอให้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อให้เป็นเงินรายได้และให้ใช้จ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รัฐบาลจะจัดสรรงบฯให้เพียงพอเพื่อเป็นหลักประกันในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยดำเนินกิจการไปสู่ความสำเร็จได้ และจะกำหนดอัตราค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ใช้เป็นอัตรา

**เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของอุดมศึกษาไทยที่ได้กำหนดไว้ชัดเจนถึงสภาพของอุดมศึกษาของรัฐให้เป็นนิติบุคคล โดยเป็นส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐก็ได้**

รมที่เห็นชอบ โดยเลขาธิการ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายรัฐมนตรี สนับสนุนเต็มที่ โดยเห็นว่า เป็นเรื่องที่ชาวมหาวิทยาลัยต้องการ และเข้าใจเรื่องมหาวิทยาลัยนอกระบบอย่างดี โดยรัฐบาลจึงได้วางแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1.ขอให้สภามหาวิทยาลัยยื่นข้อเสนอส.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอีกครั้งก่อนนำเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ซึ่งตอนนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่สภามหาวิทยาลัย ได้ยื่นข้อเสนอส.บ.มาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) แล้ว ซึ่งล่าสุด กรมเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้จะนำเข้าสู่ สนช.ต่อไป
- 2.ขอให้ชาวอุดมศึกษามีส่วนร่วมในกมร.วิสามันต์ด้วย ในส่วนของ 5 คนซึ่งมาจากรัฐบาลแล้วตั้งนั้น คนจะขอให้มีความหมายมหาวิทยาลัยเจ้าของร่างกฎหมายนั้นไปเป็นกมร.วิสามันต์ 2 คน ส่วนอีก 3 คน มาจากส่วนที่

เดียวกัน เป็นต้น

“ผมขอตกลงกับมหาวิทยาลัยว่ากรณีนี้ชาวมหาวิทยาลัยยังคงคัดค้าน เช่น ร่างกฎหมายบางฉบับที่ชาวมหาวิทยาลัยยังคงคัดค้าน เป็นต้น ตนจะขอให้มหาวิทยาลัยทำประชาพิจารณ์อีกครั้งได้หรือไม่ เพื่อให้ไม่ไปกระทบกันในขั้นตอนของสนช. และเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่า เป็นการเสนอร่างกฎหมายที่ประชาชนไม่เห็นด้วย ที่สำคัญเพื่อให้การพิจารณาร่างกฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะแม้ว่าจะมีแค่สภาเดียวคือ สนช. แต่ยังคงมีการตั้งคณะกรรมการ(กมร.วิสามันต์) รมา.ศึกษาธิการ